

# Hai ngày với Tổng Bí thư Đỗ Mười

(tiếp theo và hết)

Ngày 18, buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư về làm việc với huyện Tiên Hải và huyện Kiến Xương, thăm khu công nghiệp khí đốt, thăm các xí nghiệp ở Tiên Hải, Xí nghiệp Gạch men Long Hẩu, Xí nghiệp Thủy tinh các điện. Tại đây, đồng chí Tổng Bí thư chăm chú quan sát các dây chuyền sản xuất và vui mừng thấy các sản phẩm gốm sứ do khí đốt từ lòng đất tạo nên, một năng lượng độc đáo của huyện Tiên Hải. Đồng chí chỉ thị các cơ sở này cần tập trung đầu tư, cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Tổng Bí thư nói: Khí đốt đang rẻ thì còn lại. Nếu giá khí tính cao, cứ làm như hiện tại là lỗ, không hiệu quả.

Sau khi thăm các cơ sở công nghiệp, Tổng Bí thư về làm việc với Huyện ủy Tiên Hải. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Lai trình bày với Tổng Bí thư về sự đổi thay của huyện ven biển.

Mở đầu, đồng chí Đỗ Mười với những lời chân thành và cảm động:

- Dù đi đâu, về đâu tôi cũng không bao giờ quên được Tiên Hải. Một huyện có phong trào cách mạng kiên cường, bất khuất trong những năm ba mươi. Trong sự nghiệp đổi mới, các đồng chí đã có nhiều cố gắng, có nhiều mặt phát triển khá. Công có nhiều thì quả sẽ lắm. Có công thì sẽ được hưởng quả.

Cường sức làm việc và đức tính giản dị của Tổng Bí thư làm nhiều người cảm động hơn. Đồng chí bảo:

- Đón đồng chí Tổng Bí thư không cần ăn uống, đừng dùng sang, vừa tốn kém vừa có hại. Chỉ yêu cầu nước chè xanh không đặc lắm, nhưng cũng đừng loãng, thế là được.

Vừa ghi nhận, biểu dương, đồng chí Tổng Bí thư vừa chỉ ra những hạn chế Tiên Hải cần phải cố gắng khắc phục: Điều kiện các đồng chí có nhiều nhưng chưa được khai thác là

bao, cần phải mở rộng hơn nữa vùng nuôi trồng thủy sản, tiến tới một bước công nghiệp hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa khai thác khí đốt.

Trầm lặng một lát, đồng chí Tổng Bí thư nói tiếp:

- Về Tiên Hải lần này cũng vui nhiều mà cũng buồn nhiều. Vui thì rõ rồi. Buồn vì Tiên Hải có tiềm năng trời phú, có khí đốt dưới lòng đất, quý lắm, đâu có được, lại có hải sản ngoài khơi. Vậy mà bao năm rồi khai thác chậm quá, buồn chứ!

Đồng chí Tổng Bí thư lắc đầu nói:

- Một năm đạt vài ba tỷ đồng, chắt chiu vào đâu. Bước đi như thế ịch lắm. Thiếu vốn thì cần bộ, đảng viên góp vào, góp cổ phần. Cơ chế, cơ vận đầy. Không năng động, không làm nhanh là mất cơ hội đấy.

Đồng chí Tổng Bí thư nói tiếp:

- Tiên Hải có biển. Người ta nói rừng vàng biển bạc. Không có rừng các đồng chí có khí đốt thế mà không giàu được thì tại làm sao? Rõ ràng tại con người.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh:

- Phải chớp thời vận, đưa công nghiệp hóa vào, công nghiệp hóa nuôi cá, đánh cá. Phải vươn ra đánh bắt ngoài khơi. Tiên Hải phải đạt năm sáu trăm đô một đầu người mới được. Các anh không làm được là có tội với dân, với trung ương đấy.

Đồng chí nói tiếp:

- Xin chúc các đồng chí đoàn kết, tiến nhanh, dân giàu, huyện mạnh, sống hạnh phúc, phải biết thương yêu nhau. Người trong một huyện phải thương nhau cùng.

Thời gian buổi sáng gần hết, đồng chí Tổng Bí thư vẫn tiếp tục đi làm việc với hai xã Lê Lợi, Nam Cao (Kiến Xương), lần sang buổi trưa. Hai cơ sở này chạm bạc và dệt dũi có thu nhập tiêu thụ công nghiệp

chiếm trên 70%. Hai cơ sở kiến nghị với Trung ương về cơ chế, chính sách nhằm duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống hiện có. Đồng chí Tổng Bí thư rất hài lòng về cách sắp xếp lao động làm nghề, khen những sản phẩm chạm bạc tinh tế, độc đáo và đề nghị các cơ sở cần giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng các sản phẩm mỹ nghệ, đạt giá trị cao hơn nữa.

Đồng chí nói:

- Tôi yêu cầu Kiến Xương (quay sang đồng chí Chủ tịch huyện) nhân rộng mô hình làng nghề truyền thống như đã có, để cả huyện Kiến Xương những năm tới đều làm như Lê Lợi, Nam Cao. Giá trị thu nhập ngành nghề đạt trên 70% như hai xã này thì huyện mới giàu được, dân mới giàu được.

Buổi chiều ngày 18, đồng chí Đỗ Mười làm việc với toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, huyện, thị xã. Đồng chí Chu Văn Ry báo cáo với Tổng Bí thư một số kết quả 3 năm Thái Bình thực hiện nghị quyết của Trung ương. Là tỉnh thuần nông, đất hẹp, người nhiều, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm xã hội từ 1991 - 1993 tăng bình quân 8%, thu nhập quốc dân tăng 8,5%. Nổi rõ là sản xuất lương thực, thực phẩm. Năng suất lúa cả tỉnh đạt trên 11 tấn/ha, bình quân lương thực đầu người xấp xỉ 600kg. Nuôi trồng hải sản có nhiều loại quả. Ngành nghề truyền thống được phục hồi. Cơ sở hạ tầng đường, trường, trạm, trại phát triển khá. Đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh ổn định, văn hóa, chính sách xã hội chuyển biến tốt... Tổng Bí thư Đỗ Mười hài lòng về một số mặt Thái Bình đã đạt được. Đồng chí nói:

- 3 năm kể từ khi làm Tổng Bí thư tôi mới có dịp về làm việc trực tiếp với Thái Bình. Các đồng

chí đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương, có hiệu quả như vậy là tốt.

Đồng chí Tổng Bí thư nói tiếp:

- Đời sống nhân dân được nâng lên, có tích lũy, đầu tư xây dựng hạ tầng khá, quốc phòng, an ninh ổn định. Cơ sở đảng, chính quyền được củng cố, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng... Thay mặt Bộ Chính trị, tôi biểu dương những thành tựu của các đồng chí.

Đồng chí Tổng Bí thư nói tiếp:

- Tuy có bước phát triển nhưng nhìn tổng thể Thái Bình vẫn là một tỉnh nghèo. Thu nhập mới đạt bình quân 200 đô, còn ít quá. Là tỉnh đại bộ phận nông nghiệp, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới chiếm 15% thấp lắm. Con số này mới chỉ nằm trong phạm trù của nông nghiệp mà thôi. Vậy thì làm sao giàu được.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh:

- Cần phải chuyển đổi mạnh cơ cấu phát triển kinh tế, gia tăng giá trị công nghiệp lên. Là tỉnh mạnh nông nghiệp mà nông nghiệp không đổi mới, nếu cứ cố lỗ, lạc hậu là không ăn, là trì trệ.

Với cách biểu đạt thẳng thắn, cụ thể, chân tình và sâu sắc, đồng chí Tổng Bí thư đề cập tới hàng loạt vấn đề có ý tứ chiến lược. Gọi mở hướng đi, cách làm, hỏi tình hình các thành phần tham gia hoạt động giao thông vận tải, quản lý thị trường, chống buôn lậu, chỉ ra những non kém về công tác thương mại. Đồng chí nói:

- Cứ làm theo kiểu quan liêu, trì trệ, công kênh, chận liêu hoạt là chỉ có thua lỗ, mất vốn. Phải nâng nỗ lực tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường, và cơ sở hạ tầng làm như hiện tại là khá lắm. Các đồng chí nên xây dựng mô hình nông thôn xã hội chủ nghĩa trên cơ sở những tiền đề này.



Ngôi nhà ở thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) gắn bó với tuổi thơ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh khai thác internet

- Phải thay đổi cách nghĩ, cách làm đi, đừng bảo thủ. Vấn đề là hiệu quả và lợi ích...  
Gợi hướng về nông nghiệp, đồng chí Tổng Bí thư nói:

- Thái Bình cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả hơn. Đưa những giống cây, giống con có năng suất cao vào. Nuôi trồng hải sản phải đi vào tập trung thâm canh, các đồng chí còn nhận tình quảng canh, không ăn. Đánh bắt hải sản phải vươn ra khơi, đừng quỳn quanh ven bờ, không hiệu quả đâu.

- Tỉnh các đồng chí có thể mạnh khí đốt, có tiềm năng biển, nông nghiệp phát triển, cơ chế lại mở. Thời cơ làm giàu đây. Để tuột cơ hội là mất đấy. Nếu biết cách đi, biết cách khai thác, làm giàu đâu khó, triển vọng lắm chứ.

Ghi nhận về hướng phát triển nông thôn, Tổng Bí thư hoan nghênh những cố gắng xây dựng nông thôn ở Thái Bình. Đường, điện, trường, trạm và cơ sở hạ tầng làm như hiện tại là khá lắm. Các đồng chí nên xây dựng mô hình nông thôn xã hội chủ nghĩa trên cơ sở những tiền đề này.

Hài lòng về cơ sở hạ tầng nhưng Tổng Bí thư phê phán cách quy hoạch, xây dựng đô thị của Thái Bình. Đồng chí nói:

- Đô thị của các đồng chí xây dựng lem nhem, lóm nhóm lắm. Phải sắp xếp lại "giang sơn" đi. Phải quy hoạch lại đi.

Đồng chí Tổng Bí thư nói thêm:

- Hai xã Lê Lợi, Nam Cao tôi về thăm nó cũng giống như thị xã. Không biết các đồng chí có định đô thị hóa nông thôn hay nông thôn hóa đô thị.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu:

- Phải kiến thiết xây dựng lại. Kiến trúc nó là khoa học, là văn hóa nghệ thuật, là bản sắc dân tộc, không thể đua giỡn với kiến trúc được.

- Không biết làm thì phải học, học trường lớp, học phong trào, học bạn. Không làm được mà ôm đồm nhiều việc là thất bại đấy.

Thời gian buổi chiều khép lại, đồng chí Tổng Bí thư có động, biểu đạt những lời cuối cùng:

- Các đồng chí có nguồn lao động dồi dào, ý chí của người Thái Bình rất tốt, lại có tiềm năng, có tiềm lực phát triển lắm.

- Thái Bình cần phải đẩy mạnh công nghiệp lên trên nông nghiệp như công thức năm - ba - hai mà các đồng chí đã bàn. Tức là giá trị công nghiệp phải đưa lên năm phần, nông nghiệp ba phần, dịch vụ hai phần. Giá trị công nghiệp càng lớn thì tỉnh mới giàu, dân mới giàu được.

- Trước hết phải tăng cường sản xuất hàng hóa, lấy xuất khẩu là mũi nhọn, tập trung khai thác tiềm năng công, nông nghiệp tiến tới công nghiệp hóa nông thôn. Phải chú ý đưa cách mạng sinh học và tin học vào sản xuất. Tôi xin chúc các đồng chí làm thắng lợi các việc đó. Chúc Thái Bình thắng lợi và giàu mạnh.

Đồng chí Chu Văn Ry, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thái Bình hứa thực hiện những chỉ huấn quy bầu của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười và kính chúc Tổng Bí thư dồi dào sức khỏe cùng với Bộ Chính trị và Trung ương lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

MINH CHUYÊN

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ cháy làm 1 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 2,4 tỷ đồng. Nguyên nhân của các vụ cháy được xác định là do chập điện (12 vụ), sơ suất trong thao tác hương thờ cúng (6 vụ), còn lại là do sự cố thiết bị, hàn cắt kim loại, bất cẩn trong sử dụng lửa... Theo Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh: Những vụ cháy, nổ thường gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, do đó, chủ động phòng ngừa và xử lý tốt tình huống tại chỗ là biện pháp then chốt góp phần kiểm chế và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Để làm tốt công tác PCCC, các doanh nghiệp, hộ gia đình cần làm tốt công tác "4 tại chỗ" bởi người chữa cháy hiệu quả là người phát hiện đám cháy sớm nhất. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra công tác PCCC thời gian qua cho thấy, một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp vẫn còn lơ là, chủ quan, nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác PCCC của người đứng đầu một số cơ quan, doanh nghiệp vẫn chưa đầy đủ nên chưa tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát sao, coi công tác PCCC là của lực lượng công an, chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về lực lượng, phương tiện để đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy tại chỗ. Vì phạm chủ yếu là không có tài liệu, hồ sơ quản lý PCCC, không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC định kỳ; sắp xếp hàng hóa không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC... Qua công tác kiểm tra từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hơn 100 đơn vị với số tiền trên 500 triệu đồng. Trong đợt cao điểm kiểm tra công tác PCCC các chung cư, nhà cao tầng tháng 5/2018, đoàn kiểm tra liên ngành đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp số tiền

# Không lơ là, chủ quan trong phòng cháy, chữa cháy

Để chủ động phòng ngừa, làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, phương án PCCC, đẩy mạnh tuyên truyền, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.



Lực lượng công an tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

62 triệu đồng vì vi phạm các quy định trong công tác PCCC, đình chỉ 2 trường hợp vi phạm báo cáo cơ quan chuyên môn về kiểm tra công tác nghiệp vụ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định về PCCC.

Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đội trưởng Đội Kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, nguy cơ cháy, nổ trong các nhà chung cư rất đáng

lo ngại, mặc dù các chung cư trên địa bàn tỉnh cơ bản mới được xây dựng, công tác thẩm tra, kiểm định PCCC được bảo đảm. Tuy nhiên, một số người dân sống tại các khu chung cư vẫn còn lơ là trong công tác PCCC như: cầu thang thoát hiểm tại các chung cư có hệ thống cửa rất kín để phòng khi có cháy thì khói và khí độc không bị tràn vào. Thế nhưng, qua kiểm tra cho thấy những

cánh cửa trên luôn bị người dân lấy vật dụng chèn vào để tiện cho việc khuân vác hàng hóa, do đó khi có cháy thì khói và khí độc sẽ tràn vào thang thoát hiểm dẫn tới ngạt khí. Tình trạng người dân đốt hương rồi khóa cửa nhà đi làm rất dễ gây cháy. Tình trạng đốt vàng mã không đúng nơi quy định còn khá phổ biến, một số người dân còn tập kết hàng hóa chắn hết các lối cửa hộ...

Thời điểm này bắt đầu bước vào mùa hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao. Để phòng ngừa, lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực triển khai các phương án nhằm bảo đảm an toàn PCCC tại các khu dân cư. Trong đó, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình cháy, nổ để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; thành lập các tổ công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC tại các khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh các biện pháp PCCC và kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra. Thường xuyên tổ chức luyện tập, thường trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và các họng nước phục vụ công tác chữa cháy. Tổ chức tập huấn, diễn tập tình huống xử lý các sự cố cháy, nổ, trong đó đặc biệt chú trọng bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh chỉ đạo các đội nghiệp vụ ra soát các hộ dân trên địa bàn, đặc biệt là các gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh; tập trung vào những nơi có nhiều nguy cơ cháy, nổ như chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, nhà hàng, quán karaoke, khách sạn, chung cư...; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC ở các đơn vị trọng điểm về PCCC, kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh không chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, do đó, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần để cao cảnh giác, nâng cao ý thức trong công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính mình và những người xung quanh.

NGUYỄN TÙNG

## ► Nâng cao kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho cán bộ công đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố; cán bộ công đoàn chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở 100% vốn nước ngoài được thông tin về tình hình an ninh chính trị trong các doanh nghiệp của tỉnh, trong đó nhấn mạnh vấn đề ngừng việc tập thể của người lao động trong một số doanh nghiệp thời gian qua. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn một số kỹ năng, phương pháp dự báo, phòng ngừa và tham gia giải quyết tình huống quan hệ lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa, giải quyết các vụ ngừng việc tập thể, có yếu tố an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian vừa qua. Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, giải pháp giải quyết ngừng việc tập thể tại một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn nắm vững kiến thức, kỹ năng, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, tích lũy kinh nghiệm giải quyết tranh chấp lao động để vận dụng vào thực tiễn góp phần phòng ngừa tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

## ► Ra mắt tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh cốm

Để giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức thành lập, ra mắt tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh cốm tại xã Đông Thanh.



Ảnh minh họa

Theo đó, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh cốm gồm 16 thành viên, hoạt động theo hình thức liên kết nhằm hỗ trợ nhau về nguồn vốn, kỹ thuật và bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm. Các thành viên tham gia tổ hợp tác trên tinh thần tự nguyện, tự chủ về tài chính, có kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy chế hoạt động và được các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh cốm.

Việc thành lập tổ hợp tác sẽ giúp hội viên phụ nữ giữ gìn nghề truyền thống của địa phương, liên kết trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng như trong tiếp cận, nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh.

THU TRANG